

กม.(LA) ๓๐๒๔      กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๐)

สภาพปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมเป็นพิษ ต่อสิ่งมีชีวิตและสังคม  
 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายและมาตรการของรัฐในการป้องกันปราบปราม  
 การกระทำผิด และการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สส.(CI)

รูปพรรณ

บุคคล

หรือผู้ที่

กม.(LA) ๓๐๒๕      กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๐)

การบังคับใช้กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติประเภทต่างๆ เช่น การค้ายาเสพติดอาชญากรรม  
 ทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อาชญากรรมที่เป็นองค์กร การจี้  
 เครื่องบินหรือเรือโดยสาร การยึดตัวประกัน การก่อการร้าย การค้าอาวุธ ตลอดจนการศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สส.(CI)

เทคนิค

สอบสวน

กม.(LA) ๓๐๒๖      กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๓      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๐)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เฉพาะสาระสำคัญของตัวครอบครัวและมรดก

สส.(CI)

กม.(LA) ๓๐๒๗      กฎหมายแพ่ง : นิติกรรมสัญญา      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๐)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะนิติกรรมตั้งแต่ความหมาย ลักษณะ และแบบของนิติกรรม  
 ความสมบูรณ์ของนิติกรรม การแสดงเจตนา โฆษะกรรมและโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนไขเวลา ระยะเวลาและ อายุความ  
 ลักษณะสัญญาตั้งแต่ลักษณะทั่วไป การก่อให้เกิดสัญญา การตีความสัญญา ผลแห่งสัญญา การเลิก  
 สัญญา ตลอดจนมัดจำและการกำหนดเบี้ยปรับ

สอบสวน

กระบวนการ

ระเบียบ

สส.(CI)

กม.(LA) ๓๐๒๘      เอกเทศสัญญา : จ้างแรงงาน จ้างทำของ      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๐)

กฎหมายว่าด้วยจ้างแรงงาน จ้างทำของ, รับขน และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

แขวง

เกี่ยวกับ

สอบสวน

๑๗.๓ กลุ่มงานวิชาการสืบสวนและสอบสวน (Criminal Investigation)

สส.(CI) ๒๑๐๑      นิติวิทยาศาสตร์ ๑      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๐)

การนำวิทยาการตำรวจและเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบสวนและสอบสวน หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน  
 วิทยาการตำรวจ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การจัดทำแผนที่เกิดเหตุ และการเขียนรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การถ่ายรูป  
 ในงานตำรวจ ความหมาย ความสำคัญ การเก็บรวบรวมและจัดส่งวัตถุพยานประเภทเอกสาร ยาเสพติดให้โทษและสารระเหย

สส.(CI)

ตามพระร

ศึกษาตัวอ

สส.(CI) ๒๑๐๒      นิติวิทยาศาสตร์ ๒      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๐)

ความหมาย ความสำคัญ การเก็บรวบรวมและจัดส่งวัตถุพยานประเภทพิมพ์ลายนิ้วมือแฝง ฟ้ามือแฝง  
 ฟ่าเท้าแฝง การตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ อาวุธปืน ปลอกกระสุนปืน หัวกระสุนปืน เขม่าปืน สารพิษ  
 ยาพิษ ก๊าซพิษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ .ชีวิต อัดวินินาตกรรม  
 ชุมชน เพลิงไหม้ จราจรทางบก และคดีระเบิด การตรวจพิสูจน์โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีเทคโนโลยีสูง

สส.(CI) ๑

ความผิดที่

เช่น ข้าราชการ

พร้อมทั้ง

สังคม  
ปราชญ์

สส.(CI) ๒๒๐๓      นิติวิทยาศาสตร์ ๓      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๐)

งานทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรมและการบันทึกแผนประทุษกรรม ประวัติและตำหนิ  
รูปพรรณ ผู้กระทำผิด และการบันทึกประวัติการพิมพ์ลายนิ้วมือ การถ่ายภาพประวัติ ข้อมูลท้องถิ่น เช่น การทำประวัติ  
บุคคลบางประเภท การทำแผนที่สถานที่สำคัญ บ้านบุคคลสำคัญ แหล่งมั่วสุ่มของคนร้าย แหล่งอบายมุข บ้านคนร้าย  
หรือผู้ที่มีพฤติการณ์เป็นภัยสังคม

การ  
การ  
เรื่อง

สส.(CI) ๒๒๐๔      นิติเวชศาสตร์ ๔      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๐)

หลักการและวิธีการในการตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล การชันสูตรพลิกศพสาเหตุของการตาย  
เทคนิคการตรวจโดยใช้วิทยาการ การตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับความผิดทางเพศ การประสานงานระหว่างแพทย์กับพนักงาน  
สอบสวน รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนิติเวชวิทยา และการดูงานในการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชวิทยา

การ  
การ  
การ

สส.(CI) ๒๒๐๕      การสอบสวน ๑      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๐)

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการสอบสวน อำนาจหน้าที่และขอบเขต ความรับผิดชอบของพนักงาน  
สอบสวน หลักทั่วไปเกี่ยวกับการสอน ความสำคัญของการสอบสวน คุณธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน  
กระบวนการสอบสวน วิธีการทำสำนวนการสอบสวน เทคนิคการซักถามผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา และ พยาน รวมทั้งกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การ

สส.(CI) ๓๑๐๖      การสอบสวน ๒      ๓ หน่วยกิต (๒-๒-๐)

หลักการและวิธีการสอบสวนคดีเปรียบเทียบปรับในอำนาจของพนักงานสอบสวน คดีที่อยู่ในอำนาจของศาล  
แขวง คดีเด็กและเยาวชนกระทำความผิดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน คดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย คดีความผิด  
เกี่ยวกับเพศ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างสำนวนการ  
สอบสวน และฝึกปฏิบัติ

การ  
การ  
การ

สส.(CI) ๓๒๐๗      การสอบสวน ๓      ๓ หน่วยกิต (๒-๒-๐)

หลักการและวิธีการสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ คดีอุบัติเหตุจราจร คดีเกี่ยวกับการใช้เช็ค คดีความผิด  
ตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาที่สำคัญ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง  
ศึกษาตัวอย่างสำนวนการสอบสวน และฝึกปฏิบัติ

การ  
การ  
การ

สส.(CI) ๓๒๐๘      การสอบสวน ๔      ๓ หน่วยกิต (๒-๒-๐)

หลักการและวิธีการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง คดีความผิดเกี่ยวกับเพลิงไหม้ คดี  
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง คดีชันสูตรพลิกศพและวิสามัญฆาตกรรม และคดีที่มีระเบียบหรือข้อตกลงพิเศษ  
เช่น ข้าราชการหรือพนักงาน รัฐวิสาหกิจกระทำความผิด รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างสำนวนการสอบสวนและฝึกปฏิบัติ